

ในปัจจุบัน การพัฒนาทางด้าน เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมทั้ง ในชุมชนเมือง และชุมชนชนบทเป็นอย่างมาก สารเคมีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเรา พืช ผัก ผลไม้ ตลอดจนอาหารที่เราบริโภค ล้วนแต่อยู่

วิสัยทัศน์ดังกล่าวจึงได้เกิดโครงการ “ตำบลแห่งการพัฒนา มีความก้าวหน้า อยู่อย่างมีความสุข แบบยั่งยืน” เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นการเสริมสร้างสุขภาพคนในชุมชน เสริมรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ทำลายดิน ใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษภายในแปลง และยังเป็นการสนองกระแสพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

นายกวินทร์ กล่าวต่ออีกว่า ในฐานะที่ตนเป็นผู้บริหารจึงมอบหมายให้ นายเชิดชัย ช้อ

กับเทศบาลฯ ในราคามากกว่า 1.5 เท่า ของท้องตลาด, เทศบาลฯ รับซื้อผักจากสมาชิกกลุ่ม นำผักมาตรวจหาสารพิษ โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ได้รับการอบรมให้ความรู้การตรวจสอบสารพิษ จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ขอนแก่น, ประชาสัมพันธ์โครงการ, นำผักออกวางจำหน่ายตามท้องตลาด และติดตามและประเมินผลโครงการฯ

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลภูคดน้ำใสได้ดำเนินการตามโครงการฯ มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2553 เป็นต้นมา เพื่อรับซื้อผักปลอดสารพิษ จากประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในราคามากกว่า 1.5 เท่า ของราคาตลาดกลาง (ผัก ราคา



นายกเลิกลูกคุดน้ำใสใส่ใจสุขภาพประชาชน.

หนุนปลูกผักปลอดสาร กระตุ้นต่อมรักสุขภาพ

ในภาวะที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยต่อสุขภาพ เนื่องจากมีการกิจการงานที่เร่งรีบ ต้องการความสะดวกสบายในการบริโภค จึงไม่มีเวลาที่จะผลิตและควบคุม ประกอบอาหารรับประทานเพื่อสุขภาพด้วยตนเองอย่างเต็มที่ ให้ถูกตามหลักโภชนาการ สะอาด และปลอดภัยจากสารพิษ การบริโภคอาหาร ที่มีพืชผักมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นแหล่งของแป้ง โปรตีน วิตามิน ไบโตน เกลือแร่ เส้นใย และสารประกอบเพื่อเสริมสุขภาพ จึงจำเป็นสำหรับการดำรงชีพของมนุษย์ นอกจากนี้ พืชผักเป็นพืชที่มีอายุการเพาะปลูกสั้น ทั่วได้ง่าย และราคาถูก



ยุ่น ปลัดเทศบาลตำบลภูคดน้ำใส รับผิดชอบโครงการและดำเนินงานโดยกำหนดวิธีดำเนินการเป็นลำดับคือ จัดอบรมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ, ประสานงานวิทยากรอบรมจาก สภ.เกษตรอำเภอภูพาน และสถานีพัฒนาที่ดินเขต 5, ขอความอนุเคราะห์ที่ปูอินทรีย์ ตรีผลีเสื้อของบริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด มหาชน ในเอสซีจีเปเปอร์, สมาชิกกลุ่มดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษ แล้วนำมาขายให้



ตลาดซื้อ กก.ละ 10 บาท เทศบาลจะรับซื้อ กก.ละ 15 บาท เป็นต้น) และนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาปกติของท้องตลาด ซึ่งผักปลอดสารพิษของโครงการฯ นี้ ได้นำไปวางจำหน่ายที่ตลาดบางลำพู อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ใจกลางเมืองขอนแก่น เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผักปลอดสารพิษที่ทั้งสด และใหม่ได้ทุกวัน หากสนใจจะนำผักไปบริโภคหรือจำหน่าย สามารถติดต่อโดยตรงที่เทศบาลตำบลภูคดน้ำใส หมายเลขโทรศัพท์ 0-4337-3432 หรือ 08-6642-4480 นายวิรัตน์ กล่าว

สารเคมีได้เข้าสู่ร่างกายของคนเราทั้งทางตรงและทางอ้อม การก่อตั้งโครงการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษรับประทาน นับเป็นหนทางที่แก้ปัญหาตั้งแต่แรกเหว้ โดยประชาชนเป็นผู้แก้ปัญหาของสังคมนั้น ๆ ถือว่าเป็นโครงการที่น่าส่งเสริมให้บรรเทาโดยทั่วกัน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี.